

Phát Hành Cổng Thông Tin Kiểm Tra Tình Trạng Mới

I. GIỚI THIỆU

Người yêu cầu bồi thường và những người sử dụng khác bây giờ có thể kiểm tra tình trạng yêu cầu bồi thường của mình mà không cần phải tạo ra một đăng nhập và mật khẩu cho Cổng thông tin DWH bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Kiểm Tra Tình Trạng mới. Cổng Thông Tin Kiểm Tra Tình Trạng chỉ hiển thị các tình trạng hiện tại. Cổng thông tin không cho phép người sử dụng xem hoặc trả lời các Thông báo, tải các tài liệu, hoặc gửi các Mẫu Đơn Đăng Ký và các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường.

II. ĐĂNG NHẬP

Người sử dụng có thể đăng nhập vào Cổng Thông Tin Kiểm Tra Tình Trạng qua trang mạng DWH (www.deepwaterhorizoneconomicsettlement.com). Để truy cập vào Cổng Thông Tin Kiểm Tra Tình Trạng, người sử dụng phải nhấp vào đường liên kết "Kiểm Tra Tình Trạng của Tôi" ở giữa trang Chủ.

Để đăng nhập, người sử dụng phải nhập số Nhận Diện (ID) DWH của Người Yêu Cầu Bồi Thường và bốn chữ số Nhận Diện (ID) cuối cùng của Người Đóng Thuế (Taxpayer) của Người Yêu Cầu Bồi Thường. Người sử dụng cũng phải nhập mã bảo mật hiển thị trên màn hình.

Search

DWH Claimant ID: *

Last 4 Digits of Taxpayer ID: *

Type the code shown: *

99AT3

III. THÔNG TIN CÓ SẴN

Sau khi người sử dụng đã đăng nhập thành công vào Cổng Thông Tin Kiểm Tra Tình Trạng, họ sẽ thấy ba phần: Thông Tin Dành cho Người Yêu Cầu Bồi Thường, Tình Trạng của Người Yêu Cầu Bồi Thường, Tình Trạng Yêu Cầu Bồi Thường.

Claimant Information	
Claimant ID: 999999999	Taxpayer ID: ***** 9999

The status for this claimant is shown below. If the latest status is a Notice, the response deadline is also shown.

Claimant Status		
Status	Status Date	Response Deadline
Registration Form Submitted	07/19/2012	

The status for each claim is shown below. If the latest status is a Notice, the response deadline is also shown.

Claim Status					
Claim ID	Claim Type	Details	Status	Status Date	Response Deadline
9999	VoO Charter Payment		Claim Form Submitted	07/19/2012	

Vì các mục đích bảo mật, phần Thông Tin của Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ chỉ hiển thị số Nhận Diện (ID) DWH của Người Yêu Cầu Bồi Thường và bốn chữ số Nhận Diện (ID) cuối cùng của Người Đóng Thuế (Taxpayer) của Người Yêu Cầu Bồi Thường

Phần Tình Trạng của Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ hiển thị tình trạng tổng quát của người yêu cầu bồi thường và Phần Tình Trạng Yêu Cầu Bồi Thường hiển thị tình trạng cho mỗi yêu cầu bồi thường. Cột Tình trạng hiển thị Tình trạng hiện tại hoặc Thông báo. Cột Ngày Tháng của Tình Trạng hiển thị ngày tháng mà Người Quản Trị về các Khiếu Nại Thanh Toán đã ban hành Tình Trạng hoặc Thông Báo. Hạn Chót Đáp Ứng hiển thị ngày tháng mà người yêu cầu bồi thường phải đáp ứng cho một Thông Báo. Không phải tất cả các Thông Báo đều có Hạn Chót Đáp Ứng. Nếu cột Hạn Chót Đáp Ứng để trống, người yêu cầu bồi thường không cần phải đáp ứng.